



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักบริหารกลาง ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๒๖๒๘ ๕๒๔๐ - ๕๙ ต่อ ๒๑๑๖

ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๖๐๐

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งเอกสารแจ้งเวียน

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
ผู้เชี่ยวชาญกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
ผู้อำนวยการสำนัก, ผู้อำนวยการศูนย์, และผู้อำนวยการกอง  
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน  
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑-๑๐  
ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑-๑๐  
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ทุกจังหวัด  
ผู้อำนวยการกลุ่มและหัวหน้าฝ่ายในสังกัดสำนักบริหารกลาง

สำนักบริหารกลาง ขอส่งหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ ๐๒๑๒/ว ๓๘๙๔ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ส่งสรุปสาระสำคัญการปาฐกถาพิเศษ “นโยบายส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง” โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายบุญเลิศ ใจดี)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง



รับที่	รตส.วิภา
วันที่	๓๖๐
เวลา	๒๕ พ.ค. ๒๕๖๐
	๑๖.๓๑

เลขที่รับ	๓๐๓๖
วันที่	๒๓ พ.ค. ๒๕๖๐
เวลา	๑๖.๓๑

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	พจน. ๕๙๙๗
เลขรับ	๙๙๙
วันที่	๒๒ พ.ค. ๒๕๖๐
เวลา	๑๖.๓๑

## บันทึกขอความ

ส่วนราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โทร ๐ ๒๖๒๙ ๙๐๕๔

ที่ กษ ๐๒๑๒/๐๓๗๕๕ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งสรุปสาระสำคัญการปาฐกถาพิเศษ “นโยบายส่งเสริมและพัฒนา กลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง”

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ)

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ) เป็นประธานกล่าวปาฐกถาพิเศษ “นโยบายส่งเสริมและพัฒนา กลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง” เนื่องในงานวันครบรอบ ๔๕ ปี คล้ายวันก่อตั้งกลุ่มเกษตรกร เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ สันนิบาตสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงขอส่งสรุปสาระสำคัญการปาฐกถาพิเศษและแผ่นบันทึกข้อมูลฯ ให้ท่านนำไปใช้พิจารณาประกอบการดำเนินงานของหน่วยงานท่านต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ)

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ส่งสรุปสาระสำคัญการปาฐกถาพิเศษ “นโยบายส่งเสริมและพัฒนา กลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง” โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ) เนื่องในงานวันครบรอบ ๔๕ ปี คล้ายวันก่อตั้งกลุ่มเกษตรกร เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ เห็นสมควรแจ้งเวียนทุกหน่วยงานในสังกัดทราบต่อไป

ดำเนินการตามเสนอ

๒๕ พ.ค. ๒๕๖๐

(นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร)

รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

(นายบุญเลิศ ใจดี) ๒๓ พ.ค. ๒๕๖๐  
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

สรุปสาระสำคัญ  
การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “นโยบายการส่งเสริมและพัฒนา กลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง”  
เนื่องในงานวันครบรอบ ๔๕ ปี คล้ายวันก่อตั้งกลุ่มเกษตรกร  
วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐  
ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

---

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานวันครบรอบ ๔๕ ปี คล้ายวันก่อตั้งกลุ่มเกษตรกรและปาฐกถาพิเศษ สรุปได้ว่า กลุ่มเกษตรกรก่อตั้งมาเป็นเวลานานกว่า ๔๕ ปี มีความคืบหน้าของการดำเนินงาน มีการพัฒนาของกลุ่มที่เป็นมาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคงสังคมและสภาพแวดล้อม ทำให้ต้องกลับมาคิดว่าจะทำการเกษตรแบบเดิมได้หรือไม่ โดยเฉพาะผู้นำกลุ่ม ต้องมีการปรับเปลี่ยนความคิดและร่วมกันทำงานจากกลุ่ม ด้านการเกษตรประเทศไทยมีความได้เปรียบกว่าประเทศใกล้เคียง ทั้งในเรื่องของภัยธรรมชาติที่น้อยกว่า มีองค์ความรู้ที่เป็นปราชญ์ชาวบ้าน มีที่ดินที่เหมาะสมกับการเกษตร พื้นที่ดินที่เหมาะสม คนก็ดีและมีหน่วยงานที่รับผิดชอบจำนวนมากแต่เกษตรกรยังยากจนอยู่

นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่กำหนดให้เกษตรกรทำการเกษตรที่มีเป้าหมายชัดเจน อยู่ด้วยความภาคภูมิใจในอาชีพการเป็นเกษตรกร ทำการเกษตรที่มีต้นทุนต่ำ ผลผลิตที่สูงขึ้นในพื้นที่เท่าเดิม เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ คือ ต้นทุนต่ำ ผลผลิตสูง (ต้องดูว่าพื้นที่เหมาะสมกับการทำเกษตรหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้อง ต้องมีการปรับเปลี่ยน) และขณะเดียวกันขายได้ราคาที่ดี (ต้องรู้ว่าคนที่ซื้อ จะกิน อยากรับอะไร อยากรับอะไร) ให้ความสำคัญกับคนรุ่นใหม่ ส่งเสริมให้มีความรู้ แล้วกลับมาทำการเกษตรโดยการสร้างกลุ่ม Smart farmer และ Young smart farmer

การทำเกษตรไม่ได้ยากจนเสมอไป ต้องทำการเกษตรให้ถูกต้องเหมาะสมกับความต้องการในปัจจุบัน สามารถใช้แผนที่เกษตร (Agri-map) เป็นเครื่องมือทำการเกษตร ต่อไปการที่จะทำแบบไหนให้สามารถเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนได้ เครื่องมือที่ง่ายที่สุดคือการรวมกลุ่มทำ แล้วต้องกำหนดแผนการเป้าหมายที่ชัดเจน เป็นการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มและเชื่อมโยงกับภาครัฐเพื่อสนับสนุนเพิ่มเติม

น้ำมีความสำคัญในการทำเกษตร ซึ่งรัฐบาลนี้สามารถเพิ่มปริมาณน้ำในประเทศเทียบเท่าเกือบสิบปีของรัฐบาลที่ผ่านมา และในปี ๒๕๖๑ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำของประเทศ จะพยายามให้มีน้ำเพิ่มมากขึ้นทั้งในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทาน

การใช้เทคโนโลยี การใช้เครื่องมือช่วยทำการเกษตรตัวอย่างเช่น การทำนาเปลี่ยนจากนาหว่านเป็นนาหยอดซึ่งเป็นการลดต้นทุนเมล็ดพันธุ์เหลือ ๑ ใน ๓ ทำให้ต้นทุนลดลงและการใช้เครื่องหยอดทำให้ผลผลิตข้าวมีระเบียบเรียบร้อย คุณภาพข้าวออกมาดี การปรับพื้นที่นาให้เรียบทำให้กระจายน้ำได้ดี ในฐานะที่ท่านเป็นผู้นำผู้บริหารกลุ่ม ต้องมองว่าสินค้าที่ผลิต ตลาดอยู่ที่ไหน ต้องการแบบไหนแล้วทำให้ตรงกับความต้องการก็จะมีปัญหาเรื่องการขาย การทำการเกษตรแบบถูกที่ถูกทาง ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย รวมกลุ่มกันแล้วใช้องค์ความรู้สมัยใหม่เข้ามาเติม ทำสินค้าเกษตรให้ตรงกับความต้องการของตลาดจะทำให้เกษตรกรมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้ และคาดหวังกับ Young smart farmer ให้เยอะๆ และให้กลับมาทำเกษตรที่บ้านตนเอง ไม่เพียงแต่ยกระดับมาตรฐานทางด้านเกษตรเท่านั้น แต่จะทำให้ครอบครัวเกิดความอบอุ่น อยู่ในชุมชน ทำการเกษตรให้มีรายได้เพียงพอกับการดำรงชีวิต

นโยบายเรื่องระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร (ศพก.) ทุกอำเภอ ซึ่งกำลังจะขยายออกไปทุกตำบล ให้ศูนย์ฯ นี้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเกษตรกรในพื้นที่เป็นศูนย์ฯ ที่เชื่อมโยงระหว่างส่วนราชการกับตัวเกษตรกรอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภูมิความรู้ ความช่วยเหลือของรัฐบาลหรือความต้องการของเกษตรกรผ่านศูนย์ฯ เพื่อให้รัฐบาลสามารถสนับสนุนให้ถูกต้อง ถูกที่และถูกคน

นโยบายสินค้าเกษตรปลอดภัย ตลาดต้องการสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ ตัวอย่างเช่น สินค้าใน อดท. เป็นตลาดที่อยู่ใน ๑๐ อันดับแรกของโลก สินค้าขายได้ดีและมีราคาแพง คนซื้ออยากได้สินค้าดี ไม่มีสารตกค้าง ไม่มีสารเคมีจนเกินไป เกษตรอินทรีย์เป็นสินค้าที่ดีที่สุดแต่ไม่ง่ายที่จะทำ ต้องมีความมุ่งมั่น ต้องรวมกลุ่มกันทำ ต้องยืนหยัด ๓ ปีแรกอาจจะยังไม่เห็นผล การผลิตสินค้าปลอดภัย เรียกว่า GAP ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าถ้าจะใส่สารเคมีก็ไม่มีสารตกค้าง ใส่สารเคมีเท่าที่จำเป็น ผลผลิตออกมาน่าบริโภค บริโภคแล้วดีต่อสุขภาพ

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องสำคัญ การรวมกลุ่มต้องรู้จักการบริหารจัดการใช้จ่ายให้เหมาะสม ใช้เงินอย่างมีเหตุและผล เป็นประโยชน์ต่อการลงทุน

การทำเกษตรแบบผสมผสานเพิ่มพูนรายได้ หรือทำให้เกิดความมั่นคงการดำรงชีวิตการเกษตร คือ การทำทฤษฎีใหม่ ในปี ๒๕๖๐ นี้จะทำทฤษฎีใหม่ทั่วประเทศ ๗๐,๐๐๐ แห่ง เพื่อถวายเป็นหลวงรัชกาลที่ ๙ ขอเชิญชวนให้ทำทฤษฎีใหม่ จะทำให้สามารถลดรายจ่าย พึ่งพาตัวเองได้เป็นพื้นฐาน ไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที่เยอะ (ทำเท่าที่จะใช้) ที่เหลือทำเกษตรตามอาชีพหลักของเรา สิ่งนี้จะทำให้เกิดความมั่นคงที่ฐานราก มีความเสี่ยงน้อยลง เมื่อราคาสินค้าเกษตรที่ทำอยู่ผันผวนก็จะลดปัญหาเพราะมีความมั่นคงแล้ว และเชิญชวนทุกกลุ่มให้ตั้งโครงการทฤษฎีใหม่ สำหรับเกษตรกรที่ปลูกข้าวอยู่แล้ว เมื่อเข้าสู่โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรกรไม่จำเป็นต้องปลูกข้าว และสามารถปลูกพืชอื่นได้

\*\*\*\*\*

ปาฐกถาพิเศษ “นโยบายการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง  
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ  
วันจันทร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ในงานครบรอบ ๔๕ ปี คล้ายวันก่อตั้งกลุ่มเกษตรกร

สวัสดิข้าราชการระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พี่น้องกลุ่มเกษตรกรที่ได้มาเข้าร่วมการสัมมนาในวันนี้ะครับ ตัวผมเองนั้นมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสพบกับทุกท่านในวันนี้ที่มีความสำคัญในวันนี้ จริงๆวันนี้ก็เป็นวันผู้ใช้แรงงานด้วยนะ แต่ว่าของเราเองก็มีความสอดคล้องกัน ในกลุ่มของเราที่เป็นกลุ่มที่ได้มีการจัดตั้งมานาน เพราะว่ามันจริงๆ แล้วก็ต้องเลย ๖๐ ปีไปแล้ว เพราะว่าตั้งแต่ปี ๙๘ (๒๔๙๘) ปัจจุบันนี้ก็ต้อง ๖๐ กว่าปีไปแล้ว แต่ว่าช่วงเวลาที่ได้ทำให้กลุ่มนั้นเป็นมาตรฐานขึ้น ก็ ๔๕ ปี ถ้าเป็นคนก็ต้องถือว่ามียายุแล้วผ่านร้อนผ่านหนาวมากพอสมควรแล้ว ผมทราบดีว่าความคืบหน้าการดำเนินงานของพวกเรามีมาเป็นลำดับ อันนี้จะเห็นว่าการกิจการที่เราทำอยู่ที่ดี หรือว่าการพัฒนาของกลุ่มก็ดี หรือแม้กระทั่งผมเดินเข้ามาวันนี้เห็นที่ได้นำมาแสดงโชว์อยู่ที่เห็นถึงการวิวัฒนาการของการทำงานที่เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม อยากให้พี่น้องทุกคนได้รับทราบว่า วันนี้โลกมันเปลี่ยนแปลงเร็วเหลือเกิน วันนี้โลกมันเปลี่ยน เศรษฐกิจมันเปลี่ยน เราจะเห็นว่าการติดตามข้อมูลข่าวสารทั้งภายในประเทศหรือทั้งนอกประเทศมันมีอะไรที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว แล้วก็ก็เป็นสิ่งที่สามารถรับรู้กันได้อย่างในเวลาเดียวกันด้วยซ้ำไป แม้อยู่คนละซีกโลก เราจะเห็นว่าวันนี้การขับเคลื่อน เรื่องการทำเศรษฐกิจ เรื่องของความมั่นคงของประเทศ ของประชากรโลก ท่านทราบกันดีว่าเวลานี้สหรัฐก็มีบทบาทสำคัญ จีนก็มีบทบาทสำคัญในเรื่องของการสร้างพลังอำนาจทางเศรษฐกิจ พลังอำนาจทางความมั่นคง เมื่อ ๒ วันมานี้ก็เกาหลีเหนือ เราเป็นเกษตรกรก็ต้องสนใจ ที่ผมอยากจะทำแบบนี้เพราะมันกระทบหมดเลย เราอาจคิดว่ามันไม่กระทบ เศรษฐกิจของโลกมันกระทบมาถึงประเทศไทย วันนี้ถ้าเกิดว่าสหรัฐมีนโยบายเรื่องของสินค้าที่จะเข้าประเทศไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกษตรหรือสินค้าอะไรก็แล้วแต่ ต้องมีผลกระทบแน่ ตลาดของเราอยู่ที่ไหน ตลาดของเราอยู่ที่จีน ที่ญี่ปุ่น อยู่ที่สหรัฐอเมริกา อยู่หลายๆ ประเทศด้วยกัน ถ้าพวกนี้มีปัญหา เกิดขึ้นแน่นอนกับสินค้าของเรา ไม่ว่าจะเป็นเกษตรหรือไม่เกษตรก็ตาม เราเห็นแล้วนะครับ วันนี้วิธีการค้าขายก็เปลี่ยนไป หลายท่านไม่รู้ ในนี้มีกลุ่มทำยางรีเพลก แต่ยางพาราเป็นตัวหนึ่งซึ่งเห็นได้ชัดเจนมาก เวลานี้ซื้อขายยางพารา ไม่ได้นำส่งยางพารา ขนใส่รถลงเรือเอาไปขายนะ ขายด้วยกระดาษ ขายกันล่วงหน้าด้วยซ้ำไป เสร็จแล้วคนซื้อคนขายที่อยู่กันไม่เห็นอย่างสักต้น ไม่เห็นอย่างสักแผ่น ไม่เห็นอย่างสักก้อนหนึ่ง แล้วสามารถขึ้นน้ำหนักตลาดได้อีก อยากให้ราคาอย่างมันตกลงมากก็หยุดการรับซื้อให้หมดอย่างผลิตทุกวันออกทุกวัน ออกมาแล้วไปไหน ของมันล้นตลาดเมื่อไหร่ราคาคงตกทันที

ที่ผมเล่าอย่างนี้ให้ท่านฟัง อยากให้เห็นว่า วันนี้โลกมันเปลี่ยนแปลงจริงๆ เราทำเกษตร เรานึกว่าเราก็มั่นคงมั่งคั่งทำเกษตรแบบเดิมมันไปไม่ได้ มันไม่มีทางไปได้เลย เราชุ่นปุ่รุ่นยา รุ่นพ่อรุ่นแม่เรา หลายท่านเป็นผู้อาวุโสเนะก็เห็นอยู่ที่นี่ก็อายุเยอะกันแล้ว เราก็จะรู้ว่าในช่วงเราเป็นเด็กๆ กับตอนนี้นั้นต่างกันเยอะเลย ไข่มัย ไม่ว่าจะสภาพอากาศก็เปลี่ยนขึ้นเยอะ ความอุดมสมบูรณ์ก็ต่างกันเยอะ ดินสมัยก่อนก็ดีกว่านี้เยอะ ฝนตกต้องตามฤดูกาล เดียวนี้บางทีก็ไม่ตก บางทีตกแบบไม่ลืมหูลืมตา เยอะแยะไปหมด ทำให้เกิดน้ำท่วมในหลายปีที่ผ่านมาท่วมแบบเสียหายกันทั้งประเทศ หรือไม่ปลายปีที่แล้วหรือต้นปีนี้ ภาคใต้โดนน้ำท่วมอย่างหนัก แบบที่ไม่เคยมีมาก่อน ท่านเชื่อไหมครับว่า ในภาคใต้ น้ำท่วมเมื่อต้นปี เขาบอกว่าปริมาณน้ำฝนที่มันตกแล้ววัดกันแบบตกทั้งวันทั้งคืนไม่มีหยุดเทียบเท่ากับ ๑๐๐ ปีที่ผ่านมาไม่เคยมี นี่ท่านจะเห็นเลยนะครับว่า วันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปหมดเลย เศรษฐกิจ ความมั่นคงในระดับโลกกระทบมาถึงเราสินค้าเกษตรเราก็เหมือนกัน สภาพความเป็นอยู่ สภาพแวดล้อมต่างๆ นานา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธรรมชาติ หรือเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ล้วนแต่เปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วเรายังจะทำแบบเดิมอยู่ได้รึเปล่า

วันนี้ผมริเริ่มทำให้เห็นว่าทุกพื้นที่ในประเทศไทยนี้มีความเหมาะสมกับการทำเกษตรแบบไหน ท่านถึงจะ  
 ทำให้มันถูกที่ถูกทาง ท่านอย่างนี้กว่า สมัยก่อนที่ตรงนี้ทำนา ปลูกข้าว ท่านก็ปลูกข้าวไป ปูยาตายายเขาปลูก แต่  
 วันนี้มันอาจจะไม่ใช่ ด้วยเหตุผลที่ผมพูดไปแล้ว เช่น สภาพดินฟ้าอากาศมันเปลี่ยนไป ในขณะเดียวกันเนี่ย  
 สมัยก่อนท่านได้ข้าว ๑ ไร่ ได้ ๕๐๐ กิโล หรือ ครึ่งเกวียน ท่านแฮปปี้ เกษตรกรทุกคนสมัยก่อนไม่เดือดร้อน  
 รุนปู้ร่นย่าไม่เดือดร้อน เพราะอะไร ก็เพราะว่ารายจ่ายทุกคนไม่มี ไม่เหมือนปัจจุบันนี้ ลูกก็เรียนวัด ไม่ต้องมี  
 มอเตอร์ไซด์ ไม่ต้องมีปิ๊กอัพ ไม่ต้องมีมือถือ แต่วันนี้เป็นไง ทุกคนมีมือถือหมด ในห้องนี้มีใครไม่มีมือถือมั่ง  
 ถามอย่างนี้ไม่ต้อง ใครมีมือถือเกิน ๒ เครื่องมั่ง บางคนมีไว้เล่นไลน์ เล่นโน้่น เล่นนี่ ไม่เกี่ยวกับการทำเกษตรเลย  
 แต่มีมือถือจริงมันเกี่ยวนะ เพราะสามารถใช้ข้อมูลในนั้นหาได้ นี่คือนี่ที่ผมอยากบอกท่านว่า ถ้ายังทำแบบเดิมแล้ว  
 ได้แบบเดิม แต่ในขณะเดียวกันรายจ่ายท่านไม่ใช่แบบเดิม ต้องส่งลูกมาเรียนในกรุงเทพ อยากเห็นลูกจบปริญญาตรี  
 จะเอาปริญญาตรีไปทำอะไรยังไม่มีรู้ แล้วเสียเงินให้ลูกเรียนปริญญาตรีจนจบ ปริญญาตรีแล้วให้เค้าทำอะไร  
 ไม่มีรู้เหมือนกัน ผมไม่ได้หมายความว่า ผมไม่สนับสนุนให้การศึกษา นะครับ แต่เพียงแต่บอกว่าเวลานี้ มันเปลี่ยนไป

วันนี้เด็กที่จบปริญญาโท ปริญญาเอก หลายคนกลับไปทำเกษตรนะ แล้วผมยังนึกในใจผมย้อนอดีตได้เนี่ย  
 นะ ผมจะเป็นเกษตรกรคนหนึ่ง แต่วันนี้ไม่ไหวละ ๖๔ ละ เกษียณมาหลายปีละ ไปตอนนี่คงอาจจะไม่ทัน มันแก่ละ  
 แก่เกิน ทำโน้นทำนี่สักพักก็หมดแรง แต่ผมนึกในใจจริงๆว่า ถ้าย้อนอดีตได้ผมว่าอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่  
 น่าสนใจมาก แล้วท่านลองคิดดูนะถ้าวันนี้ลูกหลานเราไปส่งเสริมให้เขามีความรู้ เรียนหนังสือให้มีความรู้ แล้วให้  
 กลับมาทำเกษตร วันนี้ผมได้สร้างกลุ่ม smart farmer , young smart farmer ขึ้นในประเทศไทยนี้เป็นจำนวนมาก  
 เปิดการอบรม ให้ความสำคัญ และในเดือนนี้ผมจะจัดให้มีกิจกรรมให้เขามารวมตัวกัน คนที่เป็นรุ่นเด็กๆ ทำเกษตร  
 ในปัจจุบันหลายคนมีรายได้มากกว่าพวกใส่สูทก็สะอีก หลายคนมีเงินเดือน มีรายได้มากกว่าผม เป็นรัฐมนตรีนี้หัก  
 ภาษี หักอะไรแล้วก็ตกประมาณ ๙ หมื่น วันนั้นผมไปรวมตัวกันที่ ขอนแก่น มี young smart farmer เข้ามา  
 รวมตัวกันมากกว่า ๑๐๐ คน ผมถามว่าใครมีเงินเดือนเกินแสน ยกมือกันหลายคน อันนั้นมันเป็นบทพิสูจน์ ส่วนหนึ่ง  
 ที่ให้เห็นว่าการทำเกษตรไม่ใช่ยากจนได้ ไม่ใช่ยากจนเสมอไป เพียงแต่เราทำเกษตรถูกหรือไม่ถูก หลายคนที่ใช้  
 ความรู้มาทำการเกษตรโดยเอาความรู้สมัยใหม่ อย่างที่ผมได้บอกไว้ เริ่มต้นตั้งแต่ว่า เรารู้มั้ย ว่าเราทำเกษตรตรงนี้  
 มันถูกต้อง เหมาะสมกับความต้องการในปัจจุบันหรือไม่ เรามีเครื่องมือแผนที่เกษตรที่กระทรวงเกษตรฯ ริเริ่มทำ  
 ให้ วันนี้มีทั้งประเทศ ทั้งตำบล ท่านอยู่ตรงไหนท่านก็สามารถใช้เครื่องมือตรงนี้ได้ว่าพื้นที่ตรงนี้ควรทำอะไร  
 เหมาะสมจะทำอะไร ถ้าท่านรู้ตั้งแต่แรกว่าเหมาะสมที่จะทำแบบนี้ ต่อไปขั้นที่สองจะทำแบบไหนให้สามารถเพิ่ม  
 ผลผลิตและลดต้นทุนให้ได้ เครื่องมือตัวหนึ่งที่ยากที่สุดและจริงๆ พวกท่านก็ทำอยู่แล้ว คือ การรวมกลุ่มทำ วันนี้  
 กลุ่มเกษตรกรที่ท่านทำมันถูกอยู่แล้ว เพียงแต่ว่ารวมกลุ่มทำแล้วต้องกำหนดแผนการ เป้าหมายให้ชัดเจน ผมทำ  
 ตัวอย่างให้เห็นว่าเราจะผลิตอะไรวันนี้ ควรคิดถึงวางแผนก่อน เรามีแผนข้าวครบวงจรจากที่ไม่เคยมีเลย มีแผนข้าว  
 ครบวงจร ทำให้รู้ว่าเราควรจะมีผลผลิตเท่าไร จะขายแบบไหน แล้วทำอย่างไรให้มีกำไร ทำยังไงจะอยู่ได้ ผมอยากให้  
 ท่านคิดในขั้นที่สอง คือ เมื่อรวมกลุ่มแล้ว คิดดูว่า ลองมาปรึกษาหารือกัน จะทำอะไร ยังไง และเมื่อคิดได้แล้ว จะ  
 ทำแบบนี้ รวมกลุ่มกันแบบนี้ สร้างความเข้มแข็งแบบนี้แล้ว ท่านต้องการอะไรในส่วนที่ภาครัฐจะไปเพิ่มเติมให้ได้  
 ท่านจะต้องมาเชื่อมโยงกับภาครัฐตรงนี้ให้ได้ว่าภาครัฐจะต้องสนับสนุนเรื่องอะไร

วันนี้ผมเห็นเรื่องการเกษตรที่มีความสำคัญ คือ เรื่องน้ำ ท่านเชื่อไหมว่ารัฐบาลนี้เข้ามาเป็นรัฐบาลสองปี  
 สามารถเพิ่มปริมาณน้ำในประเทศเทียบเท่าเกือบสิบปีของรัฐบาลที่ผ่านมา และในปี ๒๕๖๑ ผมของงบประมาณ  
 เพื่อที่จะทำการกระจายน้ำ เพื่อทำระบบน้ำ อีกเป็นจำนวนมาก นี่คือนี่ที่เราอยากจะวางลงไปให้เห็นว่า ถ้าทำเกษตร  
 แล้วมีน้ำอยู่รอดแน่ แต่แน่นอน ท่านต้องเข้าใจว่า ไม่ใช่พูดแบบนี้แล้วคิดว่าปีหน้าน้ำเยอะทั่วประเทศ ท่านต้อง  
 ทราบในขีดความสามารถของผม ในฐานะเป็นรัฐมนตรีเกษตร จะทำในกรอบได้เพียงแค่นี้พื้นที่ที่อยู่ในความ  
 รับผิดชอบ คือ เขตชลประทานเท่านั้น แต่ในขณะเดียวกันนอกเขตชลประทานผมก็พยายามใช้อีกมุมหนึ่ง

ไร่นึงเนี่ยตอนนี้กำไรหมื่นนึง แล้วผมถามว่าจะกลับไปทำข้าวใหม่ บอกไม่เอาแล้ว นี่คือสิ่งที่ผมอยากบอก ว่า เราลงมาเราเห็น แล้วมันมีบทพิสูจน์ได้ว่า ถ้าเราทำการเกษตรแบบถูกที่ถูกทางใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย รวมกลุ่มกันที่ท่านมีอยู่แล้ว ใช้องค์ความรู้สมัยใหม่เข้ามาเติม ทำสินค้าเกษตรให้ตรงกับความต้องการกับตลาด ผมว่ามันจะทำให้การทำเกษตรนั้นมีชีวิตของเกษตรกรดีขึ้นกว่าเดิมได้บ้าง มีรายได้เพียงพอต่อการดูแลครอบครัว แล้วยิ่งสมัยนี้นะครับ ผมคาดหวังกับ young smart farmer ให้เยอะๆ และให้กลับมาทำเกษตรที่บ้านตัวเอง มันไม่เพียงแต่การยกระดับมาตรฐานทางด้านเกษตรเท่านั้น แต่มันจะทำให้ชีวิตครอบครัวเกิดความอบอุ่น มีพ่อ มีแม่ มีลูก มีหลาน อยู่ในหมู่บ้าน ชุมชน แล้วมีการทำการเกษตรให้มีรายได้เพียงพอสำหรับการดูแลชีวิต วันนี้ผมอยากเห็นภาพอย่างนี้เกิดขึ้น

ผมมีนโยบายเรื่องแปลงใหญ่ ผมมีนโยบายเรื่องศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพการทำเกษตร หรือที่เราเรียกว่า ศพก. ทุกอำเภอ ตอนนี้กำลังกระจายออกไปแทบทุกตำบล ผมก็คาดหวังว่าศูนย์พวกนี้จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเกษตรกรในพื้นที่ ผมคาดหวังว่าศูนย์พวกนี้จะเป็นศูนย์ที่เชื่อมโยงระหว่างส่วนราชการกับตัวเกษตรกรอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภูมิความรู้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่รัฐบาลมีนโยบายในการช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นความต้องการที่เกษตรกรรวบรวมมาผ่านศูนย์ เพื่อให้รัฐบาลสามารถสนับสนุนให้ถูกต้อง ถูกที่ ถูกคน วันนี้แปลงใหญ่เป็นมาตรการที่ผมอยากให้เกิดขึ้นให้มาก ในขณะที่ท่านรวมตัวกันอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นผมอยากเรียนท่านว่า วันนี้ผมดีใจมากที่ได้มายืนอยู่ตรงนี้ได้ พูดกับท่านทุกท่าน เพื่อให้รู้ว่า นโยบายของกระทรวงเกษตร ในปัจจุบันนี้พยายามผลักดันเรื่องพวกนี้ให้เกิดและท่านเป็นคนที่มีส่วนร่วมอยู่แล้วน่าจะง่าย ถ้าหากว่าวันนี้ท่านได้ฟังผมพูดอย่างนี้แล้วนะครับ ลองไปดูว่าเราจะทำยังไง ถามคำถามตัวเองแล้วหาคำตอบให้ได้ ท่านบริหารจัดการในกลุ่มของท่าน รับเลือก เกินประสิทธิภาพกับสมาชิก มวลหมู่สมาชิกในกลุ่มของท่าน แต่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมดีใจนะครับ และอยากให้คุณท่านได้คิดอย่างนี้

วันนี้เดินเข้ามานี้มีผู้เสนอชมพู่สวยมากเลยนะ วันก่อน ไม่ใช่วันก่อนสามอาทิตย์แล้ว ผมก็ไปเดินที่ อตก. ไปเดินคนเดียว ใส่หมวกปิดหน้า เพราะว่าถ้าไม่ใส่ปิดหน้าใส่แว่นหน่อยคนจำได้อีก เพราะมีรูปผมอยู่ใน อตก. ตั้งแต่หน้าตลาด ผมก็ไปเดินซื้อ ชมพู่เนี่ยก็โลหนึ่งร้อยบาท ส้มก็เป็นร้อยเหมือนกัน ผมก็อยากจะบอกว่าวันเนี่ย อตก. ได้รับการจัดระดับเป็นตลาดที่อยู่ใน ๑๐ อันดับแรกของโลก ทำไมสินค้าใน อตก. ขายได้ดี แล้วขายแพงอีกต่างหาก ทำไมยังมีคนซื้ออีก ใครตอบผมได้ไหม คำเป็นสินค้าที่มันดีเหลือเกิน คนซื้ออยากได้สินค้าดี อยากได้สินค้าที่ดีกับผู้บริโภค ไม่มีสารตกค้าง ไม่ใส่สารเคมีจนเกินไป ผมไม่ได้หมายความว่ายอมให้ท่านใช้สารเคมี แต่ว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยเกษตรอินทรีย์เนี่ยดีที่สุดในโลก แล้วอินทรีย์คืออนาคตของประเทศด้วยนะ แต่ว่ามันไม่ใช่ง่ายการทำอินทรีย์ มันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด จะให้ทำแล้วทำเลยไม่ใช่ มันต้องมีความมุ่งมั่น ต้องรวมกลุ่มกันทำ ต้องยืนหยัดสามปีแรกอาจจะไม่เห็นอะไรเลย ผมอยากให้เห็น ผลผลิตสินค้าที่เรียกว่าสินค้าปลอดภัย เรียกว่า GAP หรือเรียกว่าสินค้าปลอดภัย โดยคนที่มาบริโภคสินค้าพวกนี้มันใจได้เลยว่า ๑. ถ้าจะใส่สารเคมีก็ไม่มีสารตกค้าง ใส่สารเคมีเท่าที่จำเป็น ผลผลิตออกมานี้ผู้บริโภค บริโภคได้แล้วดีต่อสุขภาพ นี่คือนี่คือสินค้าเค้าอย่างได้แบบนี้เนี่ย ไม่ว่าจะเป็นอย่าง ข้าว ทุกอย่าง พืชผักอะไร ประมง เค้าอยากได้แบบนี้ แล้วที่ อตก. ก็แพง แล้วก็ขายหมด เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว วันศุกร์ที่ผ่านมา รัฐมนตรีเกาหลี เกษตรเกาหลีมาพบผม เค้าว่าที่เกาหลีเนี่ยนิยมผลไม้ไทยมาก เราส่งมะม่วงไปขาย แบบขายดิบขายดี แล้วแพงด้วย กล้วยหอมส่งญี่ปุ่น กล้วยหอมทองมีโควต้าที่เข้าเยอะแยะ วันนี้ส่งยังไม่ถึงครึ่งเลย ท่านรู้ไหมเนี่ยเรามีโควตากล้วยหอมทองส่งไปญี่ปุ่นยังไม่ถึงครึ่งเลย เค้าต้องการกล้วยหอมทองที่ดีราคาดี วันนี้ผมคุยกับรัฐมนตรีเกษตรเกาหลีว่าผมขอให้เค้าเปิดให้เราส่งไป ส่งไข่ ไปได้ ซึ่งไก่ตอนนี้ส่งได้แล้ว ๒๐ ปีที่ผ่านมาส่งไม่ได้เลย เพิ่งจะมาส่งได้ตอนนี้ แต่ผมเค้าอย่างนี้ ไม่ใช่อยู่ๆไปคุยกับเค้าว่าส่งได้ไม่ได้ ผมบอกว่าประเทศไทยโดยนโยบายของรัฐบาลนี้ และผมประกาศว่าเราเป็นประเทศที่ผลิตสินค้าคุณภาพ ผมประกาศว่าไก่ของเราเป็นไก่คุณภาพดี เชิญท่านส่งเจ้าหน้าที่ มาดูโรงงานผลิตไก่ของเรา มาดูโรงงานผลิตไข่ของเรา พอมาเห็นเรียบร้อยแล้ว เค้าบอกว่า โอเคถ้าเป็นอย่างนี้ เค้าให้เอาไก่เข้าประเทศเค้าได้ มีมูลค่าหลายพันล้านนะ

นี่เป็น...

ผมขอยินดีนะคะ และก็อยากจะบอกท่านว่าวันนี้มีความสุขมากที่ได้มาพบทุกท่านทุกคนนะคะ และก็  
ได้มีโอกาสได้พูดในนโยบาย ได้พูดในความคิด ในการบริหารจัดการทางการเกษตรของประเทศให้ทุกท่านได้ฟัง  
และก็ขอขอบคุณที่ท่านได้เดินทางมาร่วมกันจัดการสัมมนาครบ ๔๕ ปี ซึ่งก็มีกิจกรรมหลายอย่างไม่ว่าจะเป็น  
กิจกรรมทำบุญถวายในหลวงการแลกเปลี่ยนการพบปะ พูดคุย และการยกระดับนะคะ ผมก็ยินดีกับทุกท่านนะ  
คะ และก็ขอให้ทุกท่านได้ประสบความสำเร็จในการเข้ามาใช้เวลาสัมมนาในที่แห่งนี้ค่ะ และก็เป็นอย่างนี้  
ต่อท่านทุกคนนะคะ สุดท้ายขอให้ท่านเดินทางกลับโดยปลอดภัยนะคะ ขอบพระคุณและขอให้ทุกท่านมี  
ความสุขมากๆค่ะ สวัสดีค่ะ

\*\*\*\*\*